



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง(ผู้พิการ)

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้พิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ อัตรา ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สมรรถนะ) และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้พิการ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้พิการ) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการเลือกสรรบุคคลซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้คัดเลือกได้ ดังนี้

๑. บัญชีผู้คัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้ บัญชีรายชื่อผู้ได้เลือกสรรได้ในตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง เมื่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว

อนึ่ง การเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากปรากฏภายหลังว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานจ้าง หรืออาจพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนตรี ชาลีเครือ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้พิการ)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่งคนงาน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายสรไกร ชัยสิน	๖๒๑๐๐๓	เรียกรายงานตัว ลำดับที่ ๑ รายงานตัว ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒	นายสนั่น ปิ่นขุนทด	๖๒๑๐๐๒	

ตำแหน่งคนสวน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายวิเชษฐ โคตรนาวัง	๖๒๒๐๐๑	เรียกรายงานตัว ลำดับที่ ๑ รายงานตัว ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒	นายวันชัย สบายจิตต์	๖๒๒๐๐๒	

